

## ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

quy hoạch mạng lưới điểm xử lý (không chôn lấp) chất thải rắn thông thường tập trung tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; Sở Tài chính báo cáo việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo việc giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng thương mại Hà Nội để xuất UBND tỉnh cho phép được lập quy hoạch 1/500 và phát triển dự án tổ hợp thương mại và nhà ở Hapro Thái Bình tại số 8, đường Trần Phú, thành phố Thái Bình.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc quy hoạch mạng lưới điểm xử lý (không chôn lấp) chất thải rắn thông thường tập trung tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng

đến năm 2035 là việc làm rất cần thiết. Quy hoạch này phải căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn địa phương. Đồng tình với báo cáo đề án quy hoạch mạng lưới điểm xử lý (không chôn lấp) chất thải rắn thông thường tập trung tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, tuy nhiên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn tiếp thu có chọn lọc ý kiến của các đại biểu dự họp và kết luận cuộc họp của Chủ tịch UBND tỉnh để hoàn chỉnh báo cáo, đồng thời tiến hành các bước tiếp theo trong thời gian sớm nhất. Trong quá trình tiếp thu và hoàn chỉnh báo cáo đề nghị ý kiến của người dân phải lưu ý rà soát, dự báo sát hơn nhu cầu xử lý rác thải trong tương lai, phải tính đến góc độ phát triển công nghiệp, phát triển đô thị, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ

cao. Việc bố trí các địa điểm và số lượng các điểm xử lý chất thải rắn thông thường phải phù hợp với điều kiện thực tế, nhận được sự đồng thuận của người dân. Không nên quy hoạch quá nhiều điểm xử lý chất thải rắn thông thường trên một địa bàn. Tầm nhìn đến năm 2035, tối đa mỗi huyện chỉ quy hoạch một điểm xử lý chất thải rắn thông thường. Sau khi tiếp thu những ý kiến nêu trên, Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh trước khi tiến hành tham khảo ý kiến của người dân theo đúng quy trình.

Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với báo cáo việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh của Sở Tài chính. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh

giao Sở Tài chính tập hợp các tài liệu liên quan, nhất là ý kiến của các huyện, thành phố, của các ngành và đơn vị tư vấn để hoàn thành một hồ sơ nguồn.

Đối với đề xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng thương mại Hà Nội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc điều chỉnh quy hoạch để khai thác, sử dụng có hiệu quả quỹ đất ở vị trí đắc địa là việc làm cần thiết. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các ngành, địa phương liên quan, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với chủ trương chuyển mục đích sử dụng từ đất thương mại, dịch vụ sang đất ở kết hợp thương mại; cho phép được lập quy hoạch 1/500 và phát triển dự án tổ hợp thương mại và nhà ở tại vị trí số 8, đường Trần Phú, thành phố Thái Bình. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai quy trình đánh giá tài sản trên đất đối với diện tích đất Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng thương mại Hà

Nội đang được giao và phân diện tích đất Công ty đang có tài sản trên đó để xác định giá trị tài sản trên vị trí đất tổng thể là bao nhiêu, từ đó làm căn cứ để tích hợp trong giá trị của dự án khi đầu tư hoặc làm căn cứ để thanh toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng thương mại Hà Nội trong trường hợp không trúng thầu. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chỉ định Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư để nghiên cứu, đề xuất tình dự án xây dựng nhà ở kết hợp với thương mại, dịch vụ tại vị trí số 8, đường Trần Phú, thành phố Thái Bình. Trong thời gian tới, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh sẽ chủ trì, phối hợp với UBND thành phố, các ngành liên quan và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng thương mại Hà Nội nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại khu vực này theo hướng đất ở kết hợp thương mại...

## Tiêu chí mới phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân

(nhandan.com.vn) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 6062/QĐ-BYT ban hành tiêu chí phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.

Việc phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân là căn cứ để thực hiện việc đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu; ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và thanh toán giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.



Căn cứ tiêu chí này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh (Bộ Y tế hoặc Sở Y tế) quyết định bằng văn bản tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương cho phù hợp đối với từng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.

Bệnh viện tư nhân được đánh giá để phân tuyến chuyên môn kỹ thuật theo năm nhóm tiêu chí: quy mô giường bệnh; cơ sở lao động, trình độ nhân viên y tế; phạm vi hoạt động chuyên môn; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế; vị trí, chức năng và nhiệm vụ.

Điểm để phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với bệnh viện tư nhân: tuyến một từ 90 điểm đến 100 điểm; tuyến hai từ 70 điểm đến dưới 90 điểm; tuyến ba từ 40 điểm đến dưới 70 điểm; tuyến bốn dưới 40 điểm.

Các bệnh viện tư nhân được phân tuyến chuyên môn kỹ thuật của tuyến một thì được xếp hạng tương đương bệnh viện hạng I; tuyến hai thì được xếp hạng tương đương bệnh viện hạng II; tuyến ba thì được xếp hạng tương đương bệnh viện hạng III; tuyến bốn thì được xếp hạng tương đương bệnh viện hạng IV.

Các phòng khám đa khoa, chuyên khoa, nhà hộ sinh tư nhân được phân tuyến chuyên môn kỹ thuật tương đương tuyến ba theo quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BYT và Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 5/10/2017 sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được xếp hạng tương đương hạng III.

## BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH TƯ PHÁP TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

tiến độ, đạt kết quả tốt. Công tác kiểm sát được tăng cường; chất lượng hoạt động công tố của kiểm sát viên tại phiên tòa được bảo đảm. Hoạt động xét xử có nhiều chuyển biến tích cực, thời hạn chuẩn bị xét xử các vụ án theo đúng quy định của pháp luật; quá trình thẩm vấn, điều hành, tranh tụng tại phiên tòa được đổi mới theo tinh thần CCTP; phán quyết của bản án dựa trên kết quả tranh tụng tại phiên tòa bảo đảm xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Công tác thi hành án bảo đảm chính xác, kịp thời, một số vụ việc phức tạp kéo dài được giải quyết dứt điểm. Công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản, hoạt động hỗ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý được tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Hoạt động giám sát trong các cơ quan dân cử được tiến hành thường xuyên, bảo đảm khách

quan, công khai, minh bạch, góp phần hạn chế oan sai, vi phạm pháp luật trong hoạt động của cơ quan tư pháp.

Trong năm, Công an tỉnh mở 6 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy; tỷ lệ điều tra, phá án đạt 84,6%; công tác điều tra, xử kịp thời các vụ trọng án đạt 100%. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã truy tố 970 vụ/1.671 bị can; kiểm sát xét xử sơ thẩm 982 vụ/1.643 bị cáo; xác định 75 vụ trọng án. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 4.641 vụ, việc các loại; đã giải quyết 4.006 vụ, việc, đạt tỷ lệ 86,3%; ra quyết định thi hành án hình sự đối với 1.663 bị án, đạt tỷ lệ 100%. Chỉ số Thi hành án dân sự tỉnh thi hành xong 4.862 việc và 187,1 tỷ đồng có điều kiện thi hành...

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Hoàng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch

HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CCTP tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác CCTP trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác CCTP trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền và cơ quan tư pháp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các luật, văn bản luật mới liên quan được Quốc hội thông qua. Tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của địa phương. Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan tư pháp gắn với cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp. Trong đó, tăng cường trách nhiệm tổ tụng, công tác thi hành án dân sự,

hoạt động của các luật sư, hỗ trợ tư pháp...; đồng thời, phối hợp đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án, nhất là các vụ án lớn, án trọng điểm, án tham nhũng không để quá hạn theo luật định. HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nâng cao hiệu quả giám sát của các cơ quan dân cử đối với cơ quan tư pháp trong việc chấp hành pháp luật, đặc biệt là của lãnh đạo các cơ quan tư pháp và hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn đối với các cơ quan tư pháp tại các kỳ họp HĐND; tích cực đôn đốc thực hiện các nghị quyết, kết luận sau khi tiến hành giám sát. MTTQ và các tầng lớp nhân dân tăng cường các hoạt động giám sát đối với cơ quan tư pháp, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu

quả gắn với tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính tư pháp và tích cực thực hiện xã hội hóa một số hoạt động tư pháp. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CCTP tỉnh yêu cầu cấp ủy các cơ quan tư pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 58 của Tỉnh ủy và các thông báo thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế do Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ ra trong quá trình kiểm tra, giám sát trực tiếp tại đơn vị.

## BÁM SÁT, THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ...

(Tiếp theo trang 1)

ngành và các địa phương tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân, hè năm 2018, quyết tâm giành thắng lợi vụ xuân trong đó cần

chú trọng công tác lấy nước đổ ải, phòng, trừ sâu bệnh, đặc biệt là cần xây dựng kế hoạch chi tiết phòng, trừ bệnh lùn sọc đen

ở vụ xuân năm 2018. Ngành Nông nghiệp cần bám sát và thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành; thực hiện có

hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất đã ban hành; phân công cán bộ rà soát lại hiện trạng bãi bồi ven biển, ven sông. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới bảo đảm thực chất, nghiêm túc, đồng bộ các tiêu chí; đẩy mạnh

tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư, sử dụng nước sạch, phân bón bình quân toàn tỉnh đạt 80% trở lên; phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; chú trọng phát triển thủy lợi và phòng, chống thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu.

## THÀNH PHỐ LẬP LẠI TRẬT TỰ ĐÔ THỊ

Với chủ trương tuyên truyền là chính, cương chế, xử lý vi phạm chỉ là biện pháp cuối cùng, sau nhiều đợt ra quân lập lại trật tự đô thị, đến nay, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường trên địa bàn thành phố Thái Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức của người dân từng bước được nâng cao và đi vào nền nếp.

Quan sát nhiều tuyến phố, vỉa hè của thành phố Thái Bình những ngày này, nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước sự đổi khác về trật tự đô thị, nhiều tuyến đường đã trở nên thoáng đãng, xanh, sạch, đẹp. Không còn hiện tượng sử dụng vỉa hè làm nơi buôn bán, đỗ xe; không còn mái che, mái vẩy sai quy định, người dân có thể thoải mái đi bộ trên vỉa hè. Để có được kết quả này là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận từ phía người dân thành phố. Những năm qua, thành phố Thái Bình đã tập trung quy hoạch các nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, điện mao đô thị ngày càng đổi thay. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn còn diễn ra phức tạp. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/3/2017 và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, UBND

thành phố đã triển khai quán triệt và tổ chức cho các đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các phường, xã ký cam kết lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu. Thành lập đội kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Lãnh đạo UBND thành phố thường xuyên bám sát cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, chỉ đạo 19/19 phường, xã trên địa bàn đôn đốc loạt ra quân tuyên truyền, vận động, tổ chức lực lượng hỗ trợ các tổ chức, gia đình, cá nhân thu dọn rác, mái vẩy, lều bạt, biển quảng cáo... vi phạm. Theo đồng chí Phạm Đức Học, Phó Chủ tịch UBND thành phố, lập lại trật tự đô thị là việc làm hết sức khó khăn do tâm lý của người dân vẫn coi vỉa hè là của nhà mình, sử dụng làm nơi kinh doanh, buôn bán hoặc xây dựng các công trình lấn chiếm, khi xử lý sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích cá nhân. Vì vậy, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trên cơ quan truyền thanh, tuyên truyền loa động trên các tuyến phố, thành lập các tổ công tác gồm nhiều lực lượng đến từng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp tuyên truyền, ký cam kết về việc không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Sau đợt ra quân đôn đốc, các địa phương đã tổ chức ký cam kết với 49.375 gia đình,



thu dỡ 85 công trình nhà cấp 4 và 6.255 mái che, mái vẩy, mái hiện di động, 2.364 biển hiệu quảng cáo; chấn chỉnh, xử lý nhắc nhở 143 điểm tập kết vật liệu xây dựng sai quy định và thu dỡ, xử lý 1.060 trường hợp che khuất tầm nhìn và các vi phạm khác. Sau đợt ra quân đôn đốc, UBND thành phố đã tăng cường quản lý, chống tái lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường; đầu tư 10 xe chuyên dùng trang bị cho công an 10 phường nội thành để phục vụ công tác bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; lực lượng công an thành phố, các phường, đội kiểm tra, giám sát của thành phố sử dụng xe chuyên dùng duy trì tuần tra, nhắc nhở, đôn đốc xử lý vi phạm...

Tuyến đường Lý Bôn, nhất là khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phụ sản,

Trường Đại học Y Dược Thái Bình, chợ cầu Nế từng được xem là điểm nóng đến nay đã thông thoáng hơn khi không còn tình trạng bán hàng rong, các hộ buôn bán tự sắp xếp, tự dọn theo đúng quy định, bảo đảm lòng đường, lối đi dành cho người đi bộ. Đây được xem là nỗ lực của ngành chức năng và chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, nhắc nhở và hơn hết là ý thức của các hộ kinh doanh. Ông Nguyễn Văn Vương, Chủ tịch UBND phường Kỳ Bá cho biết: Để ngăn chặn tình trạng tái diễn vi phạm khi lực lượng chức năng rời đi, UBND phường đã huy động MTTQ, các đoàn thể, các tổ dân phố, đặc biệt là người dân tham gia giám sát, tuyên truyền, nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Bà Đỗ Thị Thành, tổ 7, phường Lê Hồng Phong chia sẻ: Gia đình tôi kinh doanh trên đường Hai

Bà Trưng từ nhiều năm nay. Ban đầu mới nghe chủ trương thành phố về lập lại trật tự đô thị, tôi rất lo việc kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, qua thời gian thực hiện, tôi thấy phố phường thông thoáng, sạch đẹp, đi lại cũng an toàn thuận tiện hơn, việc kinh doanh của gia đình cũng không bị ảnh hưởng gì. Nếu thành phố duy trì thường xuyên, triệt để, không có ngoại lệ sẽ tạo được sự đồng tình trong nhân dân. Để việc lập lại trật tự, tạo mỹ quan, văn minh đô thị đạt hiệu quả, ngoài sự tích cực vào cuộc của ngành chức năng thì quan trọng vẫn là ý thức người dân, các hộ kinh doanh. Do đó, công tác tuyên truyền, vận động sẽ được thành phố tiến hành thường xuyên, tất cả vì mục tiêu xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp và an toàn.

MINH NGUYỄN

## VỤ THƯ Tai nạn giao thông tăng

Sáng ngày 9/1, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và thực hiện Chỉ thị số 04, Chỉ thị số 11 của UBND tỉnh.

Năm 2017, huyện Vũ Thư tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông; tổ chức duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp 9,55km đường huyện, 41,8km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng; lắp đặt bổ sung 45 biển chỉ dẫn, làm mới 150 cụm giờ giảm tốc, 240m hàng rào tôn... Công an huyện tuần tra, phát hiện, xử lý 49.400 lỗi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền trên 1,46 tỷ đồng, tước 82 giấy phép lái xe có thời hạn, tạm giữ 320 phương tiện các loại. Từ ngày 16/11/2016 đến ngày 15/11/2017, trên địa bàn huyện xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 5 người; tăng 2 vụ, 5 người chết, 2 người bị thương so với cùng kỳ.

Thực hiện Chỉ thị số 04 ngày 8/3/2017 và Chỉ thị số 11 ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Vũ Thư ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thành lập 2 tổ công tác, chỉ đạo quyết liệt ra quân giải tỏa vi phạm, tổ chức 4 đợt kiểm tra, phát tại các xã, thị trấn. Kết quả, huyện đã thu dỡ, giải tỏa 100% trong tổng số 81 ngôi nhà cấp bốn, 2.585 lều quán, mái che, 840 biển quảng cáo... góp phần tích cực giữ thông thoáng hành lang an toàn giao thông trên địa bàn.

QUYNH LƯU

## THÔNG BÁO Tuyển Biên tập viên kiểm dẫn chương trình truyền hình

- Đối tượng dự tuyển:**
  - Tốt nghiệp Đại học - hệ chính quy.
  - Ưu tiên cho người đã có kinh nghiệm làm báo hình.
  - 1.1 Đối với nam:
    - Dưới 30 tuổi.
    - Có giọng đọc ấm, truyền cảm; ngoại hình đẹp.
    - Biết quay phim, chụp ảnh, dựng phim và viết kịch bản sản xuất các chương trình truyền hình.
  - 1.2 Đối với nữ:
    - Dưới 25 tuổi.
    - Có giọng đọc ấm, ngoại hình đẹp.
    - Có kỹ năng làm báo.
    - Biết viết kịch bản và viết lời bình cho phim phóng sự truyền hình.
- Thời gian nộp hồ sơ:** Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 15/01/2018
- Địa điểm nộp hồ sơ:** Phòng Hành chính - Trị sự, Báo Thái Bình. Điện thoại liên hệ: 0227.3731.308 - 0904073389 Địa chỉ Email: baotaibinh@gmail.com Người trúng tuyển sẽ được Báo Thái Bình ký hợp đồng lao động thỏa thuận.

BÁO THÁI BÌNH